

มท.ปลดล็อก'อปท.'ป้องกันโควิด

- แนบกรมบัญชีกลางเคาะหลักเกณฑ์จัดซื้อวัสดุ
- ท้องถิ่นหวั่น'สตง.'เรียกเงินคืนซื้อหน้ากากแจก

นายบรรณ แก้วฉ่ำ นักวิชาการด้านกฎหมาย และการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อนุกรรมการ (กมธ.) ยกร่าง พ.ร.บ.จังหวัดจัดการตนเอง กรรมการการปกครองท้องถิ่นฯ สถาปนาราษฎร เปิดเผยว่า ได้แนะนำแนวทางให้ อปท.ทั่วประเทศจัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า แจกจ่ายฟรีผ่านไปรษณีย์ให้ประชาชนตามจำนวนประชากรเป็นรายบุคคลให้เพียงพอใช้ป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยยึดหลักการความทั่วถึง เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ หาก อปท.ใดมีงบไม่เพียงพอ ควรกำหนดหลักเกณฑ์ เช่น แจกเฉพาะผู้อายุเกิน 60 ปี

“ขณะนี้ อปท.วิตกว่าการจัดซื้อหน้ากากอนามัย อาจมีปัญหาจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วงเรียกเงินคืน ยืนยันว่าหาก อปท.แห่งใดมีปัญหา ยารับคืนเงินตามที่ สตง. ทักท้วง และขอให้ส่งหนังสือจาก สตง.มาตรวจสอบ จากนั้นที่มท.จะช่วยยกเว้นหนังสือเพื่อแจ้งเหตุผลให้ สตง.ทราบ หากยังไม่มีการยุติก็จะร้องศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้วินิจฉัยการใช้อำนาจหน้าที่ เนื่องจากในอดีต อปท.ทั่ว

ประเทศมีปัญหาการใช้งบประมาณเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ต่อมามีการระบาดของโรคอย่างหนัก ดังนั้น จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อปท.ไม่ควรให้ประชาชนต้องแบกรับความเสี่ยงและเสียโอกาสได้รับการบริการ หน้ากากอนามัย” นายบรรณกล่าว

นายบรรณกล่าวอีกว่า อปท.ยังมีปัญหาด้านจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของ อปท. สำหรับช่วยภารกิจควบคุมโควิด-19 โดยเฉพาะการซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิจากแสงอินฟราเรด ล่าสุด ยังไม่มีการกำหนดราคากลางจากกระทรวงการคลังหรือมาตรฐานสินค้าที่มีคุณภาพ ยังไม่มีความชัดเจนว่าเครื่องตรวจวัดจะถูกกำหนดเป็นวัสดุโดยผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดซื้อได้เร่งด่วนจากเงินสะสม หรือต้องตีความเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องนำเสนองบรายจ่ายผ่านความเห็นของสภาท้องถิ่น ซึ่งอาจล่าช้าไม่ทันความจำเป็นในการใช้งาน ขณะที่ปัจจุบัน อปท.บางแห่งจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฯ ตั้งแต่ราคาชิ้นละ 2,000-4,000 บาท และมีแนวโน้มสินค้าจะขาดตลาด

“ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ อปท. สามารถใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ

สนับสนุนภารกิจควบคุมโควิด-19 โดยจ่ายขาดเงินสะสม โดยไม่ต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่มีปัญหารณ อปท.จะต้องจัดซื้อเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้ตั้งรายการไว้ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และต้องโอนงบมาตั้งรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ จะต้องเสนอสภาท้องถิ่นอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขณะที่ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อสนับสนุนงานป้องกันโรคระบาดหลายรายการ ปัจจุบันไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ทำให้เป็นข้อกวดของ อปท.ทั่วประเทศว่าหากจัดซื้อตามราคาท้องตลาด หรือซื้อได้ในราคาที่แพงมากที่สุดอาจได้ครุภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐาน ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยควรปรึกษากับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเร่งออกหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ อปท.โดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ อปท.ตัดสินใจทำงานได้” นายบรรณกล่าว